

ที่ ศธ ๐๔๑๖๗/๕๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(สอบคัดเลือกรอบที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทุกโรงเรียน

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้กำหนดสนามสอบ จำนวน ๒ สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ และ โรงเรียนวัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้พบการระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันและคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดสอบทุกคน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ขอเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) ออกไปโดยไม่มีกำหนด ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สมัครเข้าสอบทราบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรีนันท์ นิลพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๗๗-๒๘๑๖๓๕ ต่อ ๓๓-๓๔

โทรสาร ๐๗๗-๒๗๓๐๗๑

เบอร์มือถือ ๐๘๖๕๙๕๑๒๒๖



ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นั้น

จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบการระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันและคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดสอบทุกคน จึงขอเลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ออกไป โดย สสวท. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี